

Số: 139/TB-CĐTTX

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19

Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Công đoàn hợp ngày 03/12/2021 căn cứ tình hình thực tiễn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thích ứng với tình hình mới theo phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam thông báo về việc chi hỗ trợ, trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có đóng đoàn phí công đoàn là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể như sau:

- Tối đa là 2.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars-CoV-2. Trường hợp là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 chưa được hỗ trợ thì thân nhân được nhận khoản hỗ trợ này.

- Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ giao Ban thường vụ các Công đoàn trực thuộc chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính, phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt hàng năm.

- Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Trên đây là nội dung thông báo về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có đóng đoàn phí công đoàn là ca bệnh F0, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19. Ban Thường vụ Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đề nghị các Công đoàn trực thuộc kiểm tra, rà soát tại đơn vị những trường hợp thuộc các trường hợp nêu trên,

báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn trực thuộc làm thủ tục đề nghị trợ cấp theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Các giấy tờ liên quan gửi về Văn phòng Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam để tổng hợp, báo cáo trình Ban Thường vụ Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam xem xét, giải quyết kịp thời, đúng đối tượng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCĐ.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Đinh Đăng Quang